

บทบรรณาธิการ

จุฬาลงกรณ์เวชสารฉบับนี้ นับเป็นฉบับแรกของคณะกรรมการจุฬาลงกรณ์เวชสารชุดใหม่ ซึ่งมีนโยบายให้วารสารคงรูปแบบ และหลักการของเรื่องตีพิมพ์ไว้เช่นเดิม คณะกรรมการชุดนี้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะจัดทำจุฬาลงกรณ์เวชสารด้วยเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะเพื่อสิ่งหนึ่งคือ เผยแพร่ชื่อเสียงความก้าวหน้าในด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตระหนักดีถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคตลอดมา ซึ่งเป็นสาเหตุให้จุฬาลงกรณ์เวชสารไม่สามารถออกตามกำหนดเวลา และมีสมาชิกหลายท่านท้วงติงมา ในปีนี้คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายช่วยเหลือเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์เวชสาร จึงคิดว่าอุปสรรคต่างๆ คงจะลดน้อยลง และวารสารก็จะมาถึงสมาชิกตามกำหนดเวลา

สิ่งพิมพ์นับเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มีมนุษย์ใช้ติดต่อกันและการบันทึกเป็นตัวอักษรหนังสือช่วยให้ความรู้หรือความคิดคงถาวรอยู่ จุฬาลงกรณ์เวชสารก็เช่นเดียวกัน การที่จะคงไว้ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางวิชาการก็คือการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการจัดทำกับสมาชิกผู้อ่าน โดยเฉพาะในการส่งเรื่องมาลงพิมพ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นว่าการให้จุฬาลงกรณ์เวชสารดำเนินไปในรูปแบบใดเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตลอดไป

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า วิชาแพทย์ก็คงเหมือนวิชาอื่น ๆ ซึ่งแพทย์ที่ดีทุกท่าน จำต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองตลอดเวลา แต่ตลอดชีวิตแพทย์มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่มีในตำราเล่มใด คือประสบการณ์จากการดูแลผู้ป่วย หรือค้นคว้าวิจัยเรื่องต่าง ๆ ดังนั้นการถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อื่นทราบ ในลักษณะของบทความหรือข้อคิดย่อมเป็นวิद्याหาหนที่ได้อันเป็นผลในการช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนโดยส่วนรวมด้วย

เนื่องจากจุฬาลงกรณ์เวชสารเป็นวารสารทางวิชาการมีแนวนโยบายแจกให้ฟรีแก่อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ และห้องสมุดหรือสถาบันต่างๆ ส่วนสมาชิกนอกจากนี้คิดราคาหนังสือถูกมาก ในขณะที่ปัจจุบันราคาค่าพิมพ์วารสารสูงขึ้นอย่างแทบไม่น่าเชื่อ เศรษฐกิจการค้าขายก็ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นรายได้ในการพิมพ์ จากความกรุณาของห้างร้าน บริษัท ต่างๆ ลงโฆษณา

จึงไม่เพียงพอ แม้ว่าขณะนี้คณะกรรมการจะมีกองทุนสำหรับการพิมพ์วารสารอยู่บ้าง จากการบริจาคจากสมาชิกในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมาก ทางคณะกรรมการจึงหวังว่าเมื่อได้ถักกองทุนจุฬาลงกรณ์เวชสารมีจำนวนมากพอที่จะไม่ต้องพึ่งการโฆษณามากนัก การดำเนินการพิมพ์วารสารก็จะเป็นความคล่องตัวและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน

ผู้ที่ทำให้จุฬาลงกรณ์เวชสาร เป็นวารสารที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด คือสมาชิกผู้อ่านนั่นเอง

สุภวัฒน์ ชุตินวงศ์